

ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่าง

- ไทย-ออสเตรเลีย
- ไทย-นิวซีแลนด์
- ไทย-อินเดีย
- ไทย-ญี่ปุ่น
- ไทย-เปรู
- ไทย-สหรัฐอเมริกา
- ไทย-บราซิล
- ไทย-EFTA
- BIMSTEC
- อาเซียน-จีน
- อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
- อาเซียน-เกาหลีใต้
- อาเซียน-อินเดีย
- อาเซียน-ญี่ปุ่น
- อาเซียน-สหภาพยุโรป

ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <p>- เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2002 นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศให้มีการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างสองประเทศ โดยเริ่มเจรจาเมื่อเดือนสิงหาคม 2002 กรอบการเจรจาครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจทุกด้าน ทั้งการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทุน รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ และได้จัดทำความตกลงเสร็จในเดือนมีนาคม 2004</p> <p>การลงนามความตกลง</p> <p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยและรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลียได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2004 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2005 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>1) การเปิดตลาดสินค้า</p> <p>- ออสเตรเลียลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ประมาณ 83% ของรายการสินค้า ส่วนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายในปี 10 ปี (2015) มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguards: SSG) 4 สินค้า</p> <p>- ไทยลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ประมาณ 49% ของรายการสินค้า ส่วนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 20 ปี (2025) มีการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ 23 สินค้า และให้โควตาเฉพาะสำหรับออสเตรเลีย 8 สินค้า</p> <p>2) การค้าบริการและการลงทุน</p> <p>- ออสเตรเลียเปิดตลาดบริการให้ไทยเพิ่มจากที่เปิดใน WTO และให้เข้าไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได้ 100% ยกเว้นกิจการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง รวมทั้งผ่อนคลายนโยบายการเข้าไปทำงานในออสเตรเลีย</p> <p>- ไทยให้ออสเตรเลียถือหุ้นได้มากขึ้น (ไม่เกิน 60%) ในบางธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ใช้เงินลงทุนสูง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งผ่อนคลายนโยบายการเข้ามาทำงานในไทย</p> <p>3) กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ใช้หลัก Wholly-Obtained หรือ Specific Rules (กฎการเปลี่ยนพิกัด การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศ)</p> <p>4) ความร่วมมือด้านการค้า เพื่อให้การค้าระหว่างกันมีความคล่องตัวมากขึ้น เช่น ด้านมาตรการสุขอนามัย ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยกำหนดแผนงานและกรอบระยะเวลาที่แน่นอน รวมทั้งความร่วมมือด้านพิธีการศุลกากร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรพย์สินทางปัญญา และนโยบายการแข่งขัน เป็นต้น</p> <p>5) การทบทวนและการติดตามผลการดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการร่วม FTA ไทย-ออสเตรเลีย เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ความตกลงฯ</p>	<p style="text-align: center;">สถานะล่าสุด</p> <p>- การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 1 มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2005 ณ กรุงเทพฯ สรุปได้ดังนี้</p> <p>1) ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า TAFTA มีส่วนทำให้การค้าระหว่างกันขยายตัวเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 50 ทั้งยังสนับสนุนความร่วมมือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการส่งออกผักและผลไม้ไทยไปยังออสเตรเลีย โดยขณะนี้ ไทยสามารถส่งออกลำไย ลิ้นจี่ และมังคุดไปออสเตรเลียได้แล้ว และออสเตรเลียจะดำเนินการในสินค้าอื่น ๆ เช่น ทูเรียน และมะม่วง ต่อไป</p> <p>2) ไทยได้ชวนออสเตรเลียเข้าร่วมลงทุนด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์นม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านปศุสัตว์ของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p> <p>3) ตกลงจัดตั้งคณะทำงานด้านการเปิดตลาดสินค้า เพื่อพิจารณาเร่งลดภาษีในรายการอื่น ๆ และพิจารณาการเจรจาการค้าบริการและการลงทุนเพิ่มเติม</p> <p>- ปัจจุบัน ออสเตรเลียอนุญาตให้นำเข้าสินค้าจากไทยได้แล้ว 6 รายการ ได้แก่ มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ สับปะรด ทูเรียนแกะเปลือก และปลาชวงาม และอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ส้มโอ ทูเรียนทั้งผล มะม่วง เนื้อไก่ กุ้ง และเป็ด ทั้งนี้ ออสเตรเลีย ได้ยอมรับข้อเสนอของไทยที่เสนอให้กึ่งสุดท้ายต้องตัดที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ในเวลาอย่างน้อย 11 วินาที ส่วนกึ่งดิบอยู่ระหว่างการเจรจา</p> <p>- จะจัดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีและนายนกธุรกิจของทั้งสองฝ่ายมาพบกัน เพื่อโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน แต่ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอน</p> <p>- การส่งออกสินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ของไทยไปยังออสเตรเลีย</p> <p>1) ปลาทูนากะป๋อง โควตาปี 2550 จำนวน 23,556,320 กิโลกรัม อัตราภาษี 0% ไทยส่งออกไปออสเตรเลียครบปริมาณโควตาตั้งแต่ 18 กันยายน 2007</p> <p>2) สับปะรดกะป๋อง โควตาปี 2550 จำนวน 6,706,725 ลิตร อัตราภาษี 0% ไทยส่งออกไปออสเตรเลียครบปริมาณโควตาตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2007</p> <p>ทั้งนี้ ออสเตรเลียจะเก็บภาษีนำเข้าปลาทูนากะป๋องและสับปะรดกะป๋อง ในอัตราปกติ คือ ร้อยละ 5 ตั้งแต่ 18 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2007 และในปี 2008 ปริมาณในโควตา อัตราภาษีจะเป็น 0% และตั้งแต่ปี 2009 ไทยจะสามารถส่งออกได้ไม่จำกัด ในอัตราภาษี 0%</p> <p>- ออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2007 แต่การประชุมได้เลื่อนออกไป</p> <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifta.com (ไทย-ออสเตรเลีย)</p>

ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-นิวซีแลนด์
(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <p>- ในระหว่างการประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2003 ผู้นำไทยและนิวซีแลนด์ได้เห็นชอบให้จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (CEP) ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ และเห็นชอบให้เริ่มการเจรจาในเดือนเมษายน 2004 โดยเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงฯ ในเดือนพฤษภาคม 2004 กรอบการเจรจาครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจทุกด้าน ทั้งการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทุน รวมทั้งความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการค้า (ใช้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจา) และสามารถสรุปผลการเจรจาได้ในเดือนพฤศจิกายน 2004</p> <p>การลงนามความตกลง</p> <p>- รัฐมนตรีพาณิชย์ไทยและนิวซีแลนด์ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ โดยมีผู้นำของทั้งสองประเทศเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2005 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2005 ความตกลงมีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>1) การเปิดตลาดสินค้า</p> <p>- นิวซีแลนด์ลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ประมาณ 79% ของรายการสินค้า ส่วนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายในปี 10 ปี (2015)</p> <p>- ไทยลดภาษีเหลือ 0% ในวันที่ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ประมาณ 54% ของรายการสินค้า ส่วนที่เหลือจะทยอยลดภาษีเหลือ 0% ภายใน 20 ปี (2020) มีการใช้ มาตรการปกป้องพิเศษ 23 สินค้า และให้โควตาเฉพาะสำหรับนิวซีแลนด์ 4 สินค้า</p> <p>2) การค้าบริการและการลงทุน</p> <p>- กำหนดให้มีการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการภายใน 3 ปี หลังจากความตกลงฯ มีผลใช้บังคับ</p> <p>- เปิดเสรีการลงทุนนอกภาคบริการโดยให้เข้าไปลงทุนในธุรกิจบางประเภทได้ 100%</p> <p>3) กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ใช้หลัก Wholly-Obtained หรือ Specific Rules (กฎการเปลี่ยนพิกัด การเกิดปฏิกริยาเคมี กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบภายในประเทศ)</p> <p>4) ความร่วมมือด้านการค้า เช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมาตรการสุขอนามัยเป็นการเฉพาะ รวมทั้งความร่วมมือด้านพิธีการศุลกากร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายการแข่งขัน เป็นต้น</p> <p>5) การทบทวนและการติดตามผลการดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการร่วม FTA ไทย-นิวซีแลนด์ เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ความตกลงฯ</p>	<p>- การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 1 มีขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2006 ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นด้วย ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้</p> <p>1) ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าผลของความตกลงฯ เป็นที่น่าพอใจ มูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 29 และมีโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้ โดยเห็นถึงแนวทางในการที่จะร่วมลงทุนโดยไทยเป็นฐานการผลิต (Production base) ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปประเทศที่สามในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย เช่น จีน อินเดีย</p> <p>2) ขณะนี้ ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ทุเรียนแคะเปลือก และชิงตดของไทยสามารถส่งออกไปนิวซีแลนด์ได้แล้ว และนิวซีแลนด์กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบด้านแมลงศัตรูพืช สำหรับทุเรียนสดทั้งลูก หน่อไม้ฝรั่ง มะพร้าวอ่อน และถั่วลิสง</p> <p>3) นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์นม ฝ่ายไทยจึงเสนอโครงการความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ นม และผลิตภัณฑ์นม 6 โครงการ ได้แก่ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม โครงการความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์ไทยกับนิวซีแลนด์ โครงการฟาร์มโคนมมาตรฐาน โครงการผลิตแม่พันธุ์โคนม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์โคนม และโครงการความร่วมมือด้านโคนม โดยนิวซีแลนด์รับที่จะพิจารณาโครงการดังกล่าว</p> <p>- นิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2007 แต่การประชุมได้เลื่อนออกไป</p> <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifta.com (ไทย-นิวซีแลนด์)</p>

ร่างกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับอินเดีย
(Framework Agreement for Establishing Free Trade Area between the Republic of India and the Kingdom of Thailand)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ พ.ย. 2001: จัดตั้งคณะเจรจาร่วมไทย-อินเดีย (Joint Negotiating Group: JNG) เพื่อจัดทำกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Framework Agreement) ซึ่งสามารถสรุปผลในเดือนกันยายน 2003 ➢ 9 ต.ค. 2003: ลงนามกรอบความตกลงฯ เพื่อจัดตั้ง FTA <p>กรอบการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในทุกด้าน การเจรจาแบ่งเป็น 3 ส่วน ➢ การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า: <ul style="list-style-type: none"> - ลดและยกเลิกภาษีสินค้าบางส่วน (Early Harvest Scheme: EHS) 82 รายการ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2004 และลดภาษีเป็น 0% ในวันที่ 1 ก.ย. 2006 ครอบคลุมสินค้า เช่น เงาะ มังคุดทุเรียน ลำไย อาหารทะเลกระป๋อง อัญมณี ส่วนประกอบเครื่องยนต์ พัดลม ตู้เย็น เป็นต้น - ลด/ยกเลิกภาษีสินค้านอกเหนือจาก EHS ภายในปี 2010 โดยแบ่งการลด/ยกเลิกภาษีสินค้าเป็น 2 ระยะคือ สินค้าทั่วไป (Normal Track) และสินค้าอ่อนไหว (Sensitive Track) ➢ การค้าบริการและการลงทุน: กำหนดให้เจรจาจัดทำความตกลงเปิดเสรีการค้าบริการ ตั้งแต่ ม.ค. 2004-ม.ค. 2006 ก่อนที่จะเจรจาเปิดเสรีในสาขาที่ความพร้อมต่อไป ➢ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ: ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เช่น การท่องเที่ยว การก่อสร้าง การสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเงินและการธนาคาร เป็นต้น <p>กลไกการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ตั้งคณะกรรมการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (India-Thailand Trade Negotiating Committee: TNC) และคณะทำงาน (Working Group) กลุ่มต่างๆ เพื่อเจรจารายละเอียดทางเทคนิคเฉพาะด้าน <p>แผนการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ เร่งเจรจาการเปิดเสรีสินค้าให้แล้วเสร็จเพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ภายในปี 2006 ➢ เสร็จความตกลงการค้าบริการและการลงทุนให้แล้วเสร็จภายในปี 2006 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ การประชุมคณะกรรมการเจรจาเขตการค้าเสรี (TNC) ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2007 ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งการเจรจาค่อนข้างประสบผลสำเร็จ รายการสินค้าที่จะได้รับการลดภาษีจาก 82 รายการในปัจจุบัน เป็นกว่า 3,000 รายการ และคาดว่าจะมีการลงนามความตกลงการค้าสินค้าได้ในเร็วๆ นี้ <p style="text-align: center;">ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifita.com (ไทย-อินเดีย)</p>

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในระหว่างการประชุม Boao Forum for Asia ณ มณฑลไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2002 ผู้นำของไทยและญี่ปุ่นได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานพันธมิตรทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Working Group on Japan-Thailand Economic Partnership: JTEP) เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายสามารถร่างรายงานเสนอแนวทางความร่วมมือใน 21 สาขา ในเดือนพฤศจิกายน 2003 ผู้นำของทั้งสองประเทศจึงได้เห็นชอบให้เริ่มการเจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Closer Economic Partnership: JTEP) อย่างเป็นทางการ ในระหว่างการประชุม ASEAN-Japan Commemorative Summit ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2003 <p>กรอบการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทุกด้าน โดยให้มีการเปิดเสรีทั้งด้านสินค้า บริการ และการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ - การเจรจาแบ่งออกเป็น การค้าสินค้า (การค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากร การค้าไร้กระดาษ การยอมรับมาตรฐานร่วมกัน) การลงทุน/บริการ (การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา) ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดตั้งจัดจ้างภาครัฐ นโยบายการแข่งขัน ความร่วมมือ (เกษตรและป่าไม้ การศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ บรรยากาศการลงทุน การบริการการเงิน ICT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SMEs การท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้าและการลงทุน) การระงับข้อพิพาท และ บทบัญญัติทั่วไป <p>กลไกการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้ง Working Group เพื่อเตรียมการสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลง JTEP ซึ่งรวมถึง FTA ด้วย โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในเรื่องการเปิดเสรีการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน การยุติข้อพิพาท ความร่วมมือด้านนโยบายการแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้มีความก้าวหน้า <p>แนวทางการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ Japan-Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA) เป็นพื้นฐาน - สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ WTO และยอมรับหลักการที่มุ่งให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งให้ความยืดหยุ่นแก่ไทยเนื่องจากความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และคำนึงถึงสาขาที่มีความอ่อนไหวของแต่ละประเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2007 โดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ และความตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2007 เป็นต้นไป -สาระสำคัญของความตกลง JTEPA คือ การค้าสินค้า โดยจะลด/ยกเลิกภาษีมากกว่า 90% ของรายการสินค้าและมูลค่าการนำเข้า และมีมาตรการปกป้องสองฝ่ายในกรณีที่มีการลด/เลิกภาษีก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ - การค้าบริการ ไทยสามารถไปลงทุนเปิดกิจการและทำงานในญี่ปุ่นได้มากขึ้นและง่ายขึ้น ในหลายสาขา เช่น บริการด้านดูแลคนสูงอายุ/คนป่วย บริการสปา บริการโรงแรม บริการร้านอาหาร บริการอยู่ซ่อมรถ เป็นต้น และมีมาตรการปกป้องฉุกเฉินซึ่งจะเริ่มเจรจาใน 6 เดือนหลัง JTEPA มีผลใช้บังคับ - การลงทุน ให้บริษัทไทย/คนไทยเข้าไปลงทุนในทุกสาขา ยกเว้น อุตสาหกรรมผลิตยา อุตสาหกรรมอวกาศและยานอวกาศ อุตสาหกรรมผลิตน้ำมัน อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมกระจายเสียง การทำเหมืองแร่ การประมง การเกษตร ป่าไม้ และ อุตสาหกรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถแก้ไขข้อผูกพันแบบถอยหลังได้ แต่อาจต้องมีการชดเชยหรือปรับข้อผูกพันอื่น เพื่อให้ประโยชน์โดยรวมไม่ลดลง - กลไกติดตามผล มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (ดูแลการปฏิบัติตามความตกลงฯ ในภาพรวม และพิจารณาข้อเสนอกแก้ไข) คณะอนุกรรมการร่วม (ติดตามผลเฉพาะบท) และ คณะอนุกรรมการพิเศษ (ว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร และว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์) โดยกำหนดให้มีการทบทวนทั่วไป (10 ปี) และการทบทวนเฉพาะบท (การค้าสินค้า 10 ปี หรือก่อนหน้านั้นตามที่ตกลง, การค้าบริการ 3 หรือ 5 ปี, การลงทุน 5 ปี) - โครงการความร่วมมือในกรอบ JTEPA ทั้ง 7 โครงการ ได้แก่ โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่โลก โครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการเศรษฐกิจสร้างมูลค่า โครงการหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชน โครงการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โครงการอุตสาหกรรมเหล็ก และโครงการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mfa.go.th/jtepa และ thaifta.com (ไทย-ญี่ปุ่น)</p>

เขตการค้าเสรี ไทย-เปรู

(Framework Agreement on Closer Economic Partnership between the Republic of Peru and the Kingdom of Thailand)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <p>- ในช่วงการประชุมผู้นำเอเปค 2002 ในเดือนตุลาคม 2002 ณ เมืองลอสคาบอส ประเทศเม็กซิโก ผู้นำไทยกับเปรูได้เห็นชอบให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกัน จากผลของการศึกษา ทั้งสองฝ่ายจึงได้จัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับเปรู (Framework Agreement on Closer Economic Partnership between the Republic of Peru and the Kingdom of Thailand) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี และได้ลงนามกรอบความตกลงนี้เป็นทางการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2003</p> <p>กรอบการเจรจา</p> <p>- ครอบคลุมการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือด้านต่างๆ โดยมีเป้าหมายเป็นเขตการค้าเสรีที่สมบูรณ์ในปี 2015 ยกเว้นสินค้าที่มีความอ่อนไหว จะพิจารณาเป็นรายการไป</p> <p>กลไกการดำเนินการ</p> <p>- จัดตั้งคณะเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-เปรู เพื่อเจรจารายละเอียด</p>	<p>- หลังจากเริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อต้นปี 2004 ได้มีการลงนามพิธีสารเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทยกับเปรูเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2005 ในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ครั้งที่ 13 ที่นครปูซาน ประเทศเกาหลี พิธีสารดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับเปรู ซึ่งได้ตกลงเรื่องเปิดเสรีสินค้าบางส่วนที่เรียกว่า Early Harvest โดยตกลงลดภาษีเป็นศูนย์ทันทีกว่าร้อยละ 50 และลดเป็นศูนย์ภายใน 5 ปี ประมาณร้อยละ 17 ของรายการสินค้าทั้งหมด</p> <p>- ทั้งนี้ สินค้าส่งออกของไทยที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการลดภาษีของเปรู ได้แก่ รถปิคอัพ พลาสติก ยางและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เส้นใยสังเคราะห์ เป็นต้น</p> <p>- ได้มีการลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมด้านแหล่งกำเนิดสินค้า ในการประชุมเอเปคปลายเดือนพฤศจิกายน 2006 เพื่อให้การลดภาษีสินค้าบางส่วน (Early Harvest) มีผลในทางปฏิบัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2008</p> <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifta.com (ไทย-เปรู)</p>

**เขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
(Thailand-U.S. Free Trade Agreement)**

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 2002 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2002 ณ เมืองลอสคาบอส ประเทศเม็กซิโก รมว.พณ.ไทยและสหรัฐฯ ร่วมลงนามกรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Framework Agreement between the United States and the Kingdom of Thailand: TIFA) เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อปูทางสำหรับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในอนาคต - ในการประชุมผู้นำเอเปค 2003 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2003 ณ กรุงเทพฯ ผู้นำของทั้งสองประเทศได้เห็นชอบให้เริ่มการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างกัน โดยให้เริ่มการเจรจาในปี 2004 <p>กรอบการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครอบคลุมเรื่องการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาต่างๆ - การเจรจาแบ่งออกเป็นกลุ่ม 22 กลุ่ม ได้แก่ (1) การเปิดตลาดสินค้าเกษตร (2) การเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรม (3) การเปิดตลาดสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป (4) กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (5) การค้าบริการ (6) การลงทุน (7) โทรคมนาคม (8) การเปิดเสรีภาคการเงิน (9) พาณิชนียอิเล็กทรอนิกส์ (10) ระเบียบพิธีการศุลกากร (11) มาตรการสุขอนามัย (12) มาตรการเยียวยาทางการค้า (13) ความโปร่งใส (14) การระงับข้อพิพาท (15) การจัดซื้อโดยรัฐ (16) นโยบายการแข่งขัน (17) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (18) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (19) ทรัพย์สินทางปัญญา (20) อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (21) การสร้างขีดความสามารถทางการค้า (22) แรงงานและสิ่งแวดล้อม <p>กลไกการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะเจรจา และ Expert Group เพื่อเจรจายละเอียดในแต่ละเรื่อง 	<p>- การเจรจาอยู่ที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2006 ที่เชียงใหม่ ได้มีการเจรจาครอบคลุมทุกหัวข้อการเจรจา โดยประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้</p> <p>1) สินค้าเกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดตลาดสินค้าที่มีโควตาภาษี ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าภาษีในโควตาไม่จำเป็นต้องลดเป็น 0 ทุกรายการ ทั้งนี้ที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ - การเปิดตลาดสินค้าเกษตรทั่วไป สหรัฐฯ เสนอเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้ไทยประมาณร้อยละ 65 ของการนำเข้าสินค้าเกษตรจากไทยภายใน 0-5 ปี หลังจากที่มีความตกลงมีผลบังคับใช้ สำหรับสินค้าที่ไทยเสนอเปิดตลาดให้กับสหรัฐฯ เป็นสินค้าที่ไทยไม่มีการผลิตหรือผลิตน้อย และไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ อยู่แล้ว เช่น ฝ้าย พ้อและแม่พันธุ์ไก่ เป็นต้น สำหรับสินค้าอ่อนไหวมากของไทย เช่น เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ข้าวโพด มันฝรั่ง หัวหอมใหญ่ จะมีระยะเวลาปรับตัวนาน 10-20 ปี <p>2) สินค้าอุตสาหกรรม สหรัฐฯ จะเปิดตลาดสินค้าให้ไทยประมาณร้อยละ 74 ของมูลค่านำเข้าจากไทย ทั้งนี้ที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ ส่วนไทยได้เสนอที่จะเปิดตลาดให้กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 71 ของมูลค่านำเข้าจากสหรัฐฯ สำหรับสินค้าอ่อนไหวของไทย ซึ่งได้แก่ แก้ว เหล็ก สี และปลา ไทยเสนอลดภาษีเป็น 0% ในเวลา 10 ปี</p> <p>3) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไทยขอลดภาษีสิ่งทอเป็น 0% ทั้งนี้ทุกรายการ เนื่องจากเป็นสินค้าที่สหรัฐฯ นำเข้ามากอยู่แล้ว ส่วนในเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้า ไทยขอให้มีข้อยกเว้นจากกฎ yarn forward</p> <p>4) ทรัพย์สินทางปัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิทธิบัตรทางภูมิศาสตร์ ไทยยื่นข้อเรียกร้องให้สหรัฐฯ ขยายการคุ้มครองสินค้าที่สำคัญของไทย เช่น ข้าวหอมมะลิและไหมไทย เพื่อไม่ให้มีการใช้ชื่อดังกล่าว หากไม่ได้ผลิตในประเทศไทย - การคุ้มครองทรัพย์สินทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ให้มีการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตจะต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพย์สิน - สิทธิบัตร สหรัฐฯ ได้ยื่นข้อเสนอให้ไทยให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลการทดสอบยาเป็นเวลา 5 ปี และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นเวลา 10 ปี โดยในระหว่างนี้จะไม่สามารถวางจำหน่ายในตลาดได้ ซึ่งไทยได้ยากับสหรัฐฯ ว่า ประเด็นเรื่องยาเป็นประเด็นอ่อนไหวอย่างมากและไม่สามารถยอมรับได้ <p>5) ธุรกิจบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักที่ใช้ทั่วไปอยู่แล้วใน WTO โดยที่ยังมีความยืดหยุ่นให้ต่างฝ่ายต่างสามารถกำหนดกฎระเบียบสำหรับการกำกับดูแลสาขาบริการต่างๆ ภายในประเทศได้ในอนาคต <p>6) เรื่องอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้า กระบวนการศุลกากร มาตรการสุขอนามัย มาตรการเยียวยาทางการค้า มาตรการปกป้อง และพาณิชนีย, อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั้งสองฝ่ายยังมีท่าทีที่แตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องแรงงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะอยู่ใน FTA หรือไม่</p> <p style="text-align: center;">* ปัจจุบันสหรัฐฯ ขอหยุดเจรจา โดยให้มีการสานต่อความสัมพันธ์ทางการค้าและการหารือในประเด็นต่างๆ ได้ตามปกติ</p> <p style="text-align: center;">ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifta.com (ไทย-สหรัฐอเมริกา)</p>

กรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาห์เรน
(Framework Agreement between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Bahrain on Closer Economic Partnership)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2002 ผู้นำของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีไทย-บาห์เรน - เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2002 รัฐมนตรีการค้าของทั้งสองประเทศได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-บาห์เรน ซึ่งรวมถึงการลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest: EH) จำนวน 626 รายการ โดยมีอัตราภาษีอยู่ที่ 0 – 3% (ซึ่งจะลดลงเหลือ 0% ภายในวันที่ 1 มกราคม 2005) และมีผลบังคับใช้เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายมีการแลกเปลี่ยน Notice of Fulfillment ระหว่างกัน <p>กรอบการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรอบความตกลงฯ (Framework Agreement) มีสาระสำคัญ 3 ส่วน คือ <ul style="list-style-type: none"> ➢ การลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest) ➢ การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ➢ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ <p>กลไกการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้ง Technical Working Group เพื่อเจรจายละเอียดของความตกลง <p>แนวทางการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจรจาให้มีผลทางปฏิบัติในด้านการลดภาษีศุลกากรระหว่างกันก่อน ส่วนด้านอื่น ๆ จะมีการเจรจายละเอียดต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ความตกลง Early Harvest จำนวน 626 รายการ ซึ่งกำหนดให้เริ่มลดภาษีภายในวันที่ 1 มกราคม 2005 ยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากบาห์เรนอยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบจากรัฐสภา - ในการหารือระหว่างผู้แทนการค้าไทย (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์) กับร.ม.ว.พณ. บาห์เรน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2005 ณ ประเทศบาห์เรน ฝ่ายบาห์เรนได้แจ้งว่าบาห์เรนเป็นสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council-GCC) ซึ่งมีข้อกำหนดไม่ให้ประเทศสมาชิกจัดทำเขตการค้าเสรีทวิภาคี (Bilateral FTA) ฝ่ายบาห์เรนจึงเสนอให้ปรับการเจรจาให้เป็นในรูปแบบข้อตกลง FTA ระหว่างไทย- GCC แทน เพื่อเป็นการลดแรงกดดันจากประเทศสมาชิก GCC - เดือนมิถุนายน 2005 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมบาห์เรน (Shaikh Daij bin Salman Al Khalifa) ได้เดินทางเยือนไทย และเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น (นายทง พิทยะ) มีการหยิบยกประเด็นการชะงักงันของการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-บาห์เรนขึ้นมาหารือ และเสนอว่าอาจต้องเปลี่ยนรูปแบบการเจรจาในรูปแบบทวิภาคีเป็นการจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-GCC แทน เพื่อความเหมาะสมต่อไป - ในการหารือระหว่างผู้แทนการค้าไทย (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของบาห์เรน เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2006 ฝ่ายบาห์เรนเห็นว่าการเจรจา FTA ไทย-บาห์เรน น่าจะดำเนินการได้ต่อไป การเจรจา FTA ของบาห์เรนไม่ผูกพันกับ GCC แต่จะมีการเจรจากันต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงของบาห์เรน <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifta.com (ไทย-บาห์เรน)</p>

**ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-EFTA
(Thailand - EFTA Free Trade Agreement: TEFTA)**

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสได้เสนอให้มีการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2004 ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2004 เห็นชอบให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายเกริก ไกร จิระแพทย์) เป็นหัวหน้าคณะเจรจา โดยเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2005</p> <p>กรอบการเจรจา - ครอบคลุมเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน และความร่วมมือต่างๆ ระหว่างกัน (comprehensive) โดยการเจรจายึดหลักความยืดหยุ่น (flexibility) เพื่อให้ทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน (mutual benefit) และความตกลงฯ ควรสอดคล้องกับหลักการขององค์การการค้าโลก</p> <p>กลไกการดำเนินการ - จัดตั้งคณะเจรจา เพื่อเจรจารายละเอียด</p>	<p>- การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA รอบที่ 2 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2006 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยครอบคลุมการเจรจาทุกหัวข้อ และสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดตลาดสินค้า <ul style="list-style-type: none"> • สินค้าเกษตรแปรรูป ไทยขอให้ EFTA ยกเลิกการเก็บ Price Compensation (PC) ในสินค้ากลุ่มนี้ แต่ EFTA แจ้งว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ และขอประชามติจากประชาชน และแจ้งว่าข้อเสนอที่ให้แก่ไทยเป็นข้อเสนอเหมือนกับที่ให้แก่สหภาพยุโรป (Price Compensation คือ ภาษีเพื่อชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาวัตถุดิบของสินค้านำเข้ากับสินค้าภายในประเทศ เช่น น้ำตาล ธัญพืช แป้ง เป็นต้น ประเทศที่เรียกเก็บ Price Compensation คือ สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์) • สินค้าเกษตรพื้นฐาน ไทยขอให้ EFTA พิจารณาเปิดตลาดเนื้อไก่สดและแปรรูป น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นสินค้าอ่อนไหวของ EFTA โดยขอโควตาพิเศษสำหรับสินค้าเกษตรที่มีโควตาภาษี ขณะที่ สวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ขอให้ไทยเปิดตลาดเนื้อแกะและเนยแข็งสำหรับไอซ์แลนด์ขอให้ไทยเปิดตลาดเนื้อม้า • สินค้าอุตสาหกรรม EFTA ลดภาษีให้ไทยเป็น 0 ทุกรายการ (พิกัด 25-97) ยกเว้นสินค้าประมาณ 10 รายการที่สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์ขอเป็น Exclusion List เนื่องจากเป็นรายการที่อ่อนไหวและจะไม่มีการลดภาษี • สินค้าประมง EFTA เสนอลดภาษีเหลือ 0% เกือบทุกรายการ ขณะที่ไทยเสนอลดภาษีทุกพิกัดเหลือร้อยละ 0 ทั้งนี้ ยกเว้นสินค้าใน 10 พิกัด ได้แก่ ปลาแมคเคอเรล สด แช่เย็น แช่แข็ง ปลาอื่น ๆ สด แช่เย็น แช่แข็ง และเนื้อปลาฟิลเล - การค้าบริการและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายได้ยื่น Requests และ Offers ระหว่างกันแล้ว โดยไทยต้องการให้มีการยอมรับ (recognition) มาตรฐานฝีมือแรงงานของไทย เช่น นวดไทย ผู้ดูแลเด็กและคนชรา ผู้ให้บริการสปา และผู้ปรุงอาหารไทย ส่วน EFTA สนใจสาขาวิชาชีพต่างๆ และขอให้ไทยเปิดตลาดเพิ่มขึ้นในกิจกรรม Insurance, Reinsurance และ Banking ซึ่งไทยได้ยืนยันว่าจะให้ไม่เกิน WTO และจะยังไม่ผูกพัน Reinsurance ส่วนการเจรจาด้านการลงทุน ทั้งสองฝ่ายยังมีท่าทีที่แตกต่างกันในหลายประเด็น เช่น นิยาม “การลงทุน” และ “ผู้ลงทุน” ขอบเขตการคุ้มครองการลงทุน แนวทางการผูกพันมาตรการ/สาขาต่างๆ (เรื่อง National Treatment และ MFN ในภาค non-service) และการระงับข้อพิพาท เป็นต้น - กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ได้แก่ การใช้ Ex-work Price และ FOB Price ที่จะมาคำนวณ local content การห้ามใช้ Duty drawback แนวทางการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า และการใช้ Product Specific Rules (PSR) - เรื่องอื่นๆ มีการหารือในเรื่องมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม มาตรการสุขอนามัย มาตรการเยียวยาทางการค้า มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อโดยรัฐ และการแข่งขัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหาข้อสรุปในประเด็นเหล่านี้ต่อไป <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifta.com (ไทย-EFTA)</p>

เขตการค้าเสรี BIMSTEC
(Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด																		
<p>ความเป็นมา</p> <p>- ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การค้า BIMSTEC ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2003 ณ ประเทศศรีลังกา ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่างกรอบความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจัดทำกรอบความตกลงเสร็จในเดือนธันวาคม 2003 ซึ่งได้รับความเห็นชอบและลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ/การค้า BIMSTEC รวม 6 ประเทศ ยกเว้นบังกลาเทศ ในช่วงการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2004 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย และบังกลาเทศได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงฯ ในเดือนมิถุนายน 2004</p> <p>กรอบการเจรจา</p> <p>- ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในทุกด้าน การเจรจาแบ่งเป็น 3 ส่วน</p> <p>➢ การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 2 แนวทาง</p> <p>Fast Track</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ประเทศ</th> <th style="text-align: center;">ลดภาษีให้ประเทศกำลังพัฒนา</th> <th style="text-align: center;">ลดภาษีให้ประเทศพัฒนาน้อย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อินเดีย ศรีลังกา ไทย</td> <td>1 กค. 2006-30 มีย. 2009</td> <td>1 กค. 2006-30 มีย. 2007</td> </tr> <tr> <td>บังคลาเทศ ภูฐาน</td> <td>1 กค. 2006-30 มีย. 2011</td> <td>1 กค. 2006-30 มีย. 2009</td> </tr> </tbody> </table> <p>พม่า เนปาล</p> <p>Normal Track</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ประเทศ</th> <th style="text-align: center;">ลดภาษีให้ประเทศกำลังพัฒนา</th> <th style="text-align: center;">ลดภาษีให้ประเทศพัฒนาน้อย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อินเดีย ศรีลังกา ไทย</td> <td>1 กค. 2007-30 มีย. 2012</td> <td>1 กค. 2007-30 มีย. 2010</td> </tr> <tr> <td>บังคลาเทศ ภูฐาน</td> <td>1 กค. 2007-30 มีย. 2017</td> <td>1 กค. 2007-30 มีย. 2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>พม่า เนปาล</p> <p>พร้อมกันนี้ ให้มีสินค้าที่จะไม่นำมาลดภาษีได้ (Negative List) โดยต้องจำกัดจำนวนสินค้าให้น้อยที่สุด</p> <p>➢ การค้าบริการและการลงทุน ให้เริ่มเจรจาในปี 2005 และเสร็จสิ้นภายในปี 2007 โดยการใช้แนวทาง positive list approach และให้การปฏิบัติเป็นพิเศษและความยืดหยุ่นแก่สมาชิกที่ด้อยพัฒนา</p> <p>➢ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ของ BIMSTEC ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น รวมทั้ง พิธีการศุลกากร การทดสอบและรับรองมาตรฐาน และการเดินทางของนักธุรกิจ เป็นต้น</p> <p>กลไกการดำเนินการ</p> <p>- จัดตั้งคณะเจรจา (Trade Negotiating Committee: TNC) เพื่อเจรจารายละเอียด</p>	ประเทศ	ลดภาษีให้ประเทศกำลังพัฒนา	ลดภาษีให้ประเทศพัฒนาน้อย	อินเดีย ศรีลังกา ไทย	1 กค. 2006-30 มีย. 2009	1 กค. 2006-30 มีย. 2007	บังคลาเทศ ภูฐาน	1 กค. 2006-30 มีย. 2011	1 กค. 2006-30 มีย. 2009	ประเทศ	ลดภาษีให้ประเทศกำลังพัฒนา	ลดภาษีให้ประเทศพัฒนาน้อย	อินเดีย ศรีลังกา ไทย	1 กค. 2007-30 มีย. 2012	1 กค. 2007-30 มีย. 2010	บังคลาเทศ ภูฐาน	1 กค. 2007-30 มีย. 2017	1 กค. 2007-30 มีย. 2015	<p>- การประชุม BIMSTEC TNC ได้ประชุมมาแล้ว 15 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายได้จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า BIMSTEC TNC ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2007 ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>1. การเปิดตลาดการค้าสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่ประชุมได้มีการหารือในเบื้องต้น ที่จะใช้กฎทั่วไป (General Rule) ในการพิจารณาแหล่งกำเนิดสินค้าโดยใช้เกณฑ์ CTS+Local content 35% สำหรับประเทศกำลังพัฒนา และใช้เกณฑ์ CTS+Local content 30% สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) และกำหนดขอบเขตจำนวนสินค้าที่จะไม่ลดภาษี (Negative List: NL) ที่ร้อยละ 15 ของพิกัดศุลกากร 6 หลักโดยไม่ต้องมีหลักการต่างตอบแทน • การลดภาษีสินค้าปกติ (Normal Track) ได้ตกลงแบ่งการลด/ยกเลิกภาษีสินค้า Normal Track ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่จะลดภาษีเหลือ 0 (Normal Track Elimination: NTE) 2) กลุ่มที่จะลดภาษีเหลือร้อยละ 1-5 (Normal Track Reduction: NTR) ซึ่งหากที่ประชุมสามารถตกลงให้คงรายการสินค้า NL ที่ร้อยละ 15 ขอบเขตรายการสินค้า NTE จะอยู่ที่ร้อยละ 40-70 และรายการสินค้า NTR ร้อยละ 5-35 ของพิกัดศุลกากร <p>2. กฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่ประชุมตกลงให้แต่ละประเทศสมาชิกจัดทำรายการสินค้าส่งออกสำคัญ จำนวน 25 รายการ ที่ต้องการใช้ PSRs และเวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปในการประชุมครั้งต่อไป <p>3. มาตรการปกป้อง (Safeguard)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อสรุปตามข้อเสนอของบังกลาเทศ ที่ต้องการกำหนดข้อยกเว้นในการใช้มาตรการปกป้อง ซึ่งฝ่ายไทยเห็นว่าไม่ควรมีข้อยกเว้นเนื่องจากจะไม่เอื้อต่อการเยียวยาอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ได้รับความเสียหาย <p>4. ข้อกำหนดสินค้าผ่านแดน (Goods in Transit)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อสรุปการจัดทำมาตรา Goods in Transit ที่เนปาลเสนอที่กำหนดให้สามารถขนส่งสินค้าผ่านแดนได้อย่างเสรีในระหว่างกลุ่มสมาชิก BIMSTEC ซึ่งฝ่ายไทยเห็นว่าควรกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในประเทศด้วย <p>- การประชุม BIMSTEC TNC ครั้งที่ 16 กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2007 ที่ประเทศอินเดีย</p> <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifta.com (BIMSTEC)</p>
ประเทศ	ลดภาษีให้ประเทศกำลังพัฒนา	ลดภาษีให้ประเทศพัฒนาน้อย																	
อินเดีย ศรีลังกา ไทย	1 กค. 2006-30 มีย. 2009	1 กค. 2006-30 มีย. 2007																	
บังคลาเทศ ภูฐาน	1 กค. 2006-30 มีย. 2011	1 กค. 2006-30 มีย. 2009																	
ประเทศ	ลดภาษีให้ประเทศกำลังพัฒนา	ลดภาษีให้ประเทศพัฒนาน้อย																	
อินเดีย ศรีลังกา ไทย	1 กค. 2007-30 มีย. 2012	1 กค. 2007-30 มีย. 2010																	
บังคลาเทศ ภูฐาน	1 กค. 2007-30 มีย. 2017	1 กค. 2007-30 มีย. 2015																	

เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

(Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and China)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <p>- เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2001 ผู้นำอาเซียน-จีนได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะเจรจาอาเซียน-จีน (Trade Negotiation Committee: TNC) เพื่อจัดทำกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่สมบูรณ์ภายใน 10 ปี ซึ่งต่อมา TNC ได้สรุปผลการเจรจาและจัดทำกรอบความตกลง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้นำอาเซียน-จีน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน (ASEAN-China Summit) ครั้งที่ 8 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2002</p> <p>กรอบการเจรจา (Framework Agreement: FA)</p> <p>- ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในทุกด้าน การเจรจาแบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า ➢ การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ และการลงทุน ➢ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ <p>กลไกการเจรจา</p> <p>- จัดตั้ง TNC เป็นเวทีหารือระหว่างอาเซียนกับจีน และจัดตั้ง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เป็นเวทีประชุมหารือระหว่างสมาชิกอาเซียน</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การเปิดเสรีการค้าสินค้า (ที่มีผลบังคับใช้แล้ว) <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำไทยและจีนได้เห็นชอบให้ไทยกับจีนเริ่มลดภาษีระหว่างกันในสินค้าเกษตรพิกัด 07-08 (ผัก และผลไม้) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2003 ภายใต้กรอบ Early Harvest อาเซียน-จีน หรือ 3 เดือนก่อนประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ - การเปิดเสรีการค้าส่วนแรก (Early Harvest) ในสินค้าพิกัด 01-08 และสินค้าเฉพาะ (Specific products) อีก 2 รายการ คือ ถ่านหินแอนทราไซต์และถ่านหินโค้ก/ เซมิโค้ก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2004 โดยประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศและจีน ลดภาษีลงเหลือ 0% ในปี 2006 ส่วนอาเซียนใหม่ให้ยืดหยุ่นได้ถึงปี 2010 - การเปิดเสรีการค้าสินค้าทั่วไป ได้จัดทำความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า (Agreement on Trade in Goods) โดย (1) สินค้าปกติ เริ่มลดภาษีตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2005 และลดลงเหลือ 0% ภายในปี 2010 (2) สินค้าอ่อนไหว จะเริ่มลดภาษีในปี 2012 และจะลดภาษีเป็น 0-5% ในปี 2018 (3) สินค้าอ่อนไหวสูง จะคงอัตราภาษีไว้ได้ถึงปี 2015 จึงจะลดภาษีมาอยู่ที่ไม่เกิน 50% ➢ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (1) สินค้าเกษตรพื้นฐาน ใช้หลัก Wholly obtained (2) สินค้าอื่น ๆ มูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ภายในประเทศไม่ต่ำกว่า 40% โดย นำมูลค่าของวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกรวมกันได้ (3) กฎแหล่งกำเนิดสินค้าเฉพาะ (Product Specific Rules: PSR) สำหรับบางสินค้า 	<p>สถานะล่าสุด</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ การเปิดเสรีการค้าสินค้า (ส่วนที่ต้องเจรจาต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้ อยู่ระหว่างเจรจาข้อตกลงการค้าสินค้าในประเด็นที่ค้างอยู่ เช่น การลดภาษีสินค้าที่มีมาตรการโควตาภาษี (TRQ) กฎแหล่งกำเนิดเฉพาะสินค้า (Product Specific Rules : PSR) และปัญหาการดำเนินการ (Implementation) - กฎแหล่งกำเนิดของสินค้าเฉพาะ (Product Specific Rules: PSR) สำหรับบางสินค้า ตกลงกันได้ ในสินค้ากลุ่มแรก (First Package) 472 รายการ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งทอ และสินค้ากลุ่มที่สอง 90 รายการ เช่น ของปรุงแต่งจากไขมัน ปลาแปรรูป (ยกเว้นทูนา พิกัด 160414) ไอศกรีม ไข่มุก รองเท้า และสแตนเลสสตีล เป็นต้น ➢ การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน <ul style="list-style-type: none"> - การค้าบริการ ได้มีการลงนามความตกลงในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 วันที่ 10-15 มกราคม 2007 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดยความตกลงฯ เป็นไปตามหลักการของความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ภายใต้ WTO ซึ่งอาเซียนและจีนได้แนบตารางข้อผูกพันชุดที่ 1 ผนวกไว้กับความตกลงด้วย สำหรับไทยได้เสนอเปิดตลาดในสาขาบริการ ธุรกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าทางเรือ ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายของไทยทั้งสิ้น ส่วนจีนเปิดตลาดในสาขาบริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการขนส่งสินค้าทางถนน และบริการธุรกิจอื่น ๆ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตามความตกลงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2007 ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างเจรจาต่อไปในเรื่องข้อผูกพันการเปิดตลาดกลุ่มที่ 2 - การลงทุน อยู่ในระหว่างเจรจา ➢ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระหว่างการเจรจา เช่น เกษตรกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง ทรัพยากรมนุษย์ การยอมรับมาตรฐานสินค้าร่วม และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifita.com (อาเซียน-จีน)</p>

**การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA)**

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม ตกลงให้เริ่มการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2004 ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว <p>กรอบการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อหลักของการเจรจา ได้แก่ การค้าสินค้า กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และประเด็นกฎหมายและสถาบัน <p>กลไกการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มี Trade Negotiating Committee (TNC) ทำหน้าที่เจรจาเรื่องการค้าสินค้าและเป็นกลุ่มเจรจาหลัก โดยมีคณะทำงานและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทำหน้าที่เจรจาเฉพาะเรื่อง <p>แนวทางการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นการเจรจาแบบ single undertaking คือ เจรจากทุกเรื่องไปพร้อม ๆ กัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ได้มีการเจรจามาแล้ว 11 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21-28 กันยายน 2007 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การค้าสินค้า <ul style="list-style-type: none"> • Modality การลดภาษีสินค้า ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปเพิ่มเติม และกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดกลุ่มสินค้า (Normal Track: NT, Sensitive Track 1: ST1, Sensitive Track 2: ST2, Standstill/Exclusion) ของแต่ละประเทศ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2007 • ร่างข้อบทการค้าสินค้า ได้พิจารณา revised consolidated draft text สำหรับบทการค้าสินค้า โดยยังมีหลายประเด็นที่จะต้องหารือกันต่อไป เช่น Modification of Concessions, Non-Tariff Measures, Treatment of the WTO Disciplines และการมีข้อบท Prudential Measures และ Taxation Measures ในบทการค้าสินค้า เป็นต้น <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการ SPS และ STRACAP กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และขั้นตอนการประเมินเพื่อการรับรอง (STRACAP) สามารถสรุปการเจรจาข้อบท SPS และ STRACAP ได้แล้ว โดยเหลือเพียงประเด็นการระงับข้อพิพาทที่จะขอให้ประชุมพิจารณาต่อไป - กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า คณะทำงานด้านกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ได้พิจารณาร่างข้อบท ROO ซึ่งยังมีประเด็นที่จะต้องหาข้อสรุปต่อไป เช่น cumulation rule และได้มีความคืบหน้าในการหาข้อสรุปสำหรับ Operational Certification Procedures (OCP) และกฎแหล่งกำเนิดรายสินค้า (PSR) รวมทั้งเรื่องกระบวนการตรวจสอบ และ PSR สำหรับสินค้าสิ่งทอ - การค้าบริการ คณะทำงานด้านการค้าบริการ ได้พิจารณาร่างบทการค้าบริการและข้อเสนอในเรื่องบริการการเงิน บริการโทรคมนาคม พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (MNP) โดยอาเซียนยังไม่มีทำที่ร่วมกันในเรื่อง MNP - การลงทุน คณะทำงานด้านการลงทุน ได้พิจารณา revised consolidated text ของบทการลงทุน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปสำหรับประเด็นสำคัญ เช่น MFN, ratchet mechanism, performance requirements, portfolio investment และ permanent residents เป็นต้น ทั้งนี้จะสรุปการเจรจาข้อบทการลงทุนให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2008 - เรื่องอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีการเจรจาในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น ประเด็นกฎหมายและสถาบันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นโยบายการแข่งขัน เป็นต้น - การเจรจาครั้งต่อไป การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2007 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifita.com (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)</p>

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
(ASEAN-Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีที่ประเทศลาว เมื่อ 30 พ.ย.2004 ผู้นำอาเซียนและเกาหลีได้ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมอาเซียน-เกาหลี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกัน โดยให้เริ่มการเจรจาในช่วงต้นปี 2005 และเสร็จสิ้นภายในปี 2006 และมีเป้าหมายที่จะลดภาษีสินค้าจำนวนร้อยละ 80 ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมดลงเหลือร้อยละ 0 ภายในปี 2009 - การประชุมผู้นำอาเซียน-เกาหลี เมื่อเดือนธันวาคม 2005 อาเซียนและเกาหลีได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและเกาหลีและความตกลงว่าด้วยกลไกการระงับข้อพิพาท และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2006 อาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นไทย) และเกาหลีได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า <p>กรอบการเจรจา</p> <p>ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในทุกด้าน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดเสรีการค้าสินค้า - ความตกลงด้านกลไกการระงับข้อพิพาททางการค้า - การเปิดเสรีการค้าบริการ และการลงทุน - ความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ <p>กลไกการดำเนินการ</p> <p>เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้ง TNC เป็นเวทีหารือระหว่างอาเซียนและเกาหลี และจัดตั้ง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เป็นเวทีประชุมหารือระหว่างสมาชิกอาเซียน โดยมีสิงคโปร์เป็นประธานฝ่ายอาเซียน -- กำหนดกรอบและเงื่อนไขของการเจรจาการเปิดตลาดสินค้าทั้งในกลุ่มลดภาษีปกติและกลุ่มสินค้าอ่อนไหว/สินค้าอ่อนไหวสูง - จัดตั้งคณะทำงานเจรจาเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อยกร่างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKTNC) ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2005 และมีการเจรจารวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 2-5 ตุลาคม 2007 ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า <ul style="list-style-type: none"> • การแจ้งองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการจัดทำเขตการค้าเสรี โดยอาเซียนเห็นควรแจ้งภายใต้ Enabling Clause เช่นเดียวกับ FTA อาเซียน-จีน ในขณะที่เกาหลีเห็นควรแจ้งภายใต้มาตรา 24 เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีการเปิดตลาดอย่างเพียงพอ • ผลประโยชน์ที่เสียไปจากการลดภาษีล่าช้ากว่ากำหนด อาเซียนเสนอให้เกาหลีชดเชยผ่านโครงการความร่วมมือ ในขณะที่เกาหลีต้องการชดเชยให้กับอาเซียนทุกประเทศด้วยวิธีการเดียวกันและเท่าเทียมกัน เพราะง่ายต่อการปฏิบัติ • สินค้าโควตา เวียดนามต้องการให้เกาหลียกปริมาณโควตาที่นำเข้าไม่หมดในปี 2007 ไปรวมกับปริมาณโควตาปี 2008 - ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ <ul style="list-style-type: none"> • ทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปร่างความตกลงได้แล้ว • เกาหลีสามารถสรุปผลการเจรจาข้อผูกพันกับอาเซียนแล้ว 8 ประเทศ เหลือเพียงไทยและฟิลิปปินส์ โดยไทยเรียกร้องให้เกาหลีเปิดตลาดให้บุคลากรไทยเข้าไปทำงานในเกาหลีผ่านสัญญาจ้างได้ - ความตกลงว่าด้วยการลงทุน <ul style="list-style-type: none"> • อาเซียนยังไม่ยอมรับให้มีข้อบท Prudential Measures, Exchange Rate and Financial Stability เป็นหน้าที่ของอาเซียนในการเจรจากับเกาหลี จึงขอให้ไทยจัดทำเอกสารอธิบายเหตุผลและความจำเป็นส่งให้สมาชิกอาเซียนต่อไปด้วย • เกาหลีแสดงความยืดหยุ่นในการเจรจามากขึ้น โดยยอมรับท่าทีของอาเซียนถ้าอาเซียนตกลงที่จะขยายสิทธิประโยชน์ของความตกลงอื่นที่อาเซียนหรือประเทศสมาชิกอาเซียนให้กับประเทศนอกภาคีแก่เกาหลีโดยอัตโนมัติ (Automatic MFN) - การหารือสองฝ่ายระหว่างไทย-เกาหลีเรื่องความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า <ul style="list-style-type: none"> • เกาหลียังไม่สามารถพิจารณาให้ความยืดหยุ่นแก่ไทย เนื่องจากยังไม่ได้ยื่นรายการสินค้าที่ไทยขอขยายเวลาการลดภาษีให้กับรัฐมนตรีพิจารณา และต้องการคำชี้แจงจากไทยเพื่อนำไปชี้แจงต่อรัฐสภาเกาหลี <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifta.com (อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี)</p>

ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย
(Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำอาเซียน-อินเดีย ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดทำ FTA อาเซียน-อินเดีย (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2003 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย <p>กรอบการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครอบคลุมการค้าสินค้า บริการ การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลไกการระงับข้อพิพาท และให้ความยืดหยุ่นแก่ CLMV - การเปิดเสรีการค้าสินค้า ผู้นำได้ตั้งเป้าหมายให้เจรจาแล้วเสร็จภายใน กรกฎาคม 2007 โดยลดภาษีสินค้าส่วนใหญ่เป็น 0% ภายในปี 2011 และเข้าสู่ศุลกากรในปี 2015 - การค้าบริการและการลงทุน ให้เจรจาภายหลังข้อตกลงการค้าสินค้า โดยให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนรายสาขา <p>กลไกการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้ง ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เป็นเวทีประชุมหารือระหว่างสมาชิกอาเซียน และจัดตั้งคณะเจรจาอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Trade Negotiating Committee: TNC) เป็นเวทีหารือระหว่างอาเซียน-อินเดีย โดยมีมาเลเซียเป็นประธานฝ่ายอาเซียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ได้มีการเจรจามาแล้ว 17 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การลดภาษีสินค้า ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • สินค้าลดภาษีเป็น 0% (Normal Track: NT) ให้ลดภาษีสินค้าส่วนใหญ่ภายในปี 2011 (NT 1) และอย่างช้าที่สุดภายในปี 2015 (NT 2) ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดให้มีสินค้าจำนวน 80% ของรายการสินค้าทั้งหมด • สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) ตกลงในหลักการสำหรับสินค้าอ่อนไหวที่จะยกเลิกภายในปี 2018 ในเบื้องต้นควรมีจำนวน 2-3 ของพิกัดฯ และให้มีการทบทวนเพิ่มจำนวนในภายหลัง • สินค้าพิเศษ (Special Products: SPs) อินเดียตกลงลดภาษีน้ำมันปาล์ม ชา กาแฟ และพริกไทย ระหว่างปี 2008-2018 อัตราภาษีสุดท้ายเป็น 50-60% แต่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ขอให้อินเดียลดอัตราภาษีให้ต่ำลงอีก • ตารางการลดภาษี ได้ตกลงในหลักการให้มีการทยอยลดภาษีลงทุกปี (No standstill) มาเลเซียยืนยัน end date การลดภาษีสินค้ากลุ่ม NT และกลุ่มสินค้าอ่อนไหว ณ วันที่ 1 มกราคม 2015 และ 2018 แต่อินเดียให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2015 และ 2018 • อัตราภาษีพื้นฐาน ยังไม่สามารถตกลงกันได้ โดยอินเดียเสนอให้ใช้อัตราภาษี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2007 เป็นพื้นฐาน และให้เริ่มลดภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2008 แต่อาเซียนเสนอให้ใช้อัตราภาษี ณ วันที่ลงนามความตกลงเป็นพื้นฐาน <ul style="list-style-type: none"> - ร่างความตกลงการค้าสินค้า เจรจาในประเด็นหลักด้านนโยบาย เช่น มาตรการป้องกันการปฏิบัติตามข้อตกลงของรัฐท้องถิ่น และการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลง - กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า อินเดียยอมรับเรื่อง third-party invoicing ตามข้อเสนอของอาเซียน โดยต้องมีการตรวจสอบที่มาของเอกสาร และยอมรับการใช้ back-to-back C/O โดยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยทุกครั้ง - ในการประชุมสมัยพิเศษของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2007 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ อินเดียได้ตกลงวันสิ้นสุดของกำหนดการลดภาษีศุลกากรภายใต้ FTA อาเซียน-อินเดีย ณ วันที่ 1 มกราคม 2011/ 2015 และ 2018 - การเจรจาครั้งต่อไป การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 18 เดิมกำหนดในปลายเดือนกันยายน 2007 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย แต่การประชุมได้เลื่อนออกไปก่อน <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiifta.com (อาเซียน-อินเดีย)</p>

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น
(ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP)

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำอาเซียน-ญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (Framework for Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2003 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย <p>กรอบการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครอบคลุมใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1) การเปิดเสรี (การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน) 2) กฎเกณฑ์ทางการค้า (กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า) 3) การอำนวยความสะดวกทางการค้า (พิธีการศุลกากร การค้าไร้กระดาษ) และ 4) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ เช่น SMEs, ICT, HR <p>กลไกการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะกรรมการพันธมิตรทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Committee on Comprehensive Economic Partnership: AJCCEP) เพื่อเป็นเวทีเจรจาระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น โดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานฝ่ายอาเซียน และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาในรายละเอียด เช่น คณะทำงานกฎแหล่งกำเนิดสินค้า (Working Group on rules of origin: WGROO) ซึ่งจะอยู่ภายใต้ AJCCEP <p>แนวทางการเจรจา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นการเจรจาแบบ Single Undertaking คือ จะต้องเจรจาในทุกเรื่องไปพร้อม ๆ กัน ก่อนที่จะสรุปผลการเจรจา 	<ul style="list-style-type: none"> - การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ได้มีการเจรจามาแล้ว 9 รอบ โดยมีการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2007 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดตลาดสินค้า <ul style="list-style-type: none"> • ในภาพรวม การลดภาษีสินค้าปกติ (NT) ของญี่ปุ่นเป็นไปตาม Modality ที่ได้ตกลงในหลักการแล้ว คือ ร้อยละ 92 ของมูลค่านำเข้าของญี่ปุ่นจากอาเซียน (Trade Value: TV) และรายการสินค้าทั้งหมด (Tariff Line: TL) แต่เมื่อจำแนกตามรายประเทศแล้วพบว่า มีหลายประเทศที่สัดส่วนการนำเข้าสินค้าของญี่ปุ่นจากอาเซียนต่ำกว่า Modality ที่ได้ตกลงไว้ (กัมพูชาร้อยละ 12.3 พม่า 79.4 ลาว 88.4 ไทย 88.7) โดยญี่ปุ่นจะลดภาษีตามรายการสินค้าที่ HS 9 หลัก ซึ่งจากการคำนวณ Modality ที่ HS 6 หลัก ญี่ปุ่นนำเข้าสินค้าในกลุ่ม NT คิดเป็นร้อยละ 92 ของ TL แต่เมื่อคำนวณที่ 9 หลัก พบว่ามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 85 ของ TL <ul style="list-style-type: none"> • สินค้าในกลุ่ม Exclusion List ร้อยละ 1 ของมูลค่านำเข้าของญี่ปุ่นจากอาเซียนแล้ว ญี่ปุ่นยังมีสินค้าในกลุ่ม C (Stand Still) สูงถึงร้อยละ 2.98 ของ TV - การค้าบริการ <ul style="list-style-type: none"> • ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปในเรื่องการค้าบริการได้ โดยข้อบทจะเป็นแบบ Minimalist กล่าวคือระบุให้จัดตั้ง Sub-committee ภายใน 1 ปี หลังจากความตกลงมีผลบังคับใช้ เพื่อหารือและเจรจาข้อบท (Provisions) การค้าบริการในแนวทางที่มุ่งให้เกิดการเปิดเสรีระหว่างกันต่อไป - การลงทุน <ul style="list-style-type: none"> • ญี่ปุ่น ได้ยอมรับข้อเสนอเดิมของอาเซียน โดยยอมตัด Text เรื่องการเปิดเสรี (Liberalization) และการคุ้มครอง (Protection) แต่ต้องมีรายงานสรุปการหารือระบุว่า อาเซียนจะพิจารณาข้อเรียกร้องของญี่ปุ่น ที่ต้องการให้อาเซียนให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนญี่ปุ่นเท่ากับนักลงทุนอาเซียนภายใต้ AIA Agreement และให้ MFN แก่นักลงทุนญี่ปุ่นโดยเร็วที่สุด - เรื่องอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> • เรื่องที่อยู่ระหว่างการเจรจา เช่น กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ,SPS ,TBT , การอำนวยความสะดวกและความร่วมมือ กฎหมายและองค์กร <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiifta.com (อาเซียน-ญี่ปุ่น)</p>

**ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป
(ASEAN-EU Free Trade Agreement)**

ความเป็นมา/การดำเนินการ	สถานะล่าสุด
<p>ความเป็นมา</p> <p>- ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 8 ณ ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2007 ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปโดยเป็นการเจรจาระหว่างภูมิภาคต่อภูมิภาค</p> <p>กรอบการเจรจา</p> <p>- ครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดสินค้า บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ</p> <p>กลไกการดำเนินการ</p> <p>- ตั้งคณะกรรมการร่วมจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป (Joint Committee on ASEAN-EU FTA) ทำหน้าที่คณะเจรจาหลัก (Trade Negotiating Committee: TNG) สำหรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป</p> <p>แผนการเจรจา</p> <p>- กำหนดให้มีการเจรจาปีละ 4 ครั้ง โดยการเจรจาครั้งแรกจะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2008</p> <p>- ในการเจรจาแต่ละครั้ง สหภาพยุโรปจะจัดให้มีการสัมมนาหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเจรจาของอาเซียนก่อนการประชุม</p>	<p>- การประชุมคณะกรรมการร่วมจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ได้มีการเจรจามาแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2007 ณ ประเทศสิงคโปร์ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้</p> <p>- วัตถุประสงค์การเจรจา เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับกรอบแนวทาง และกำหนดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป และจัดทำรายงานความคืบหน้าเพื่อเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรรมาธิการการค้ายุโรป ให้ความเห็นชอบให้เริ่มดำเนินการเจรจาตามกรอบ แนวทาง และกำหนดการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ในช่วงการประชุมระดับผู้นำในเดือนพฤศจิกายนนี้</p> <p>- กรอบการเจรจาที่ยังไม่สามารถตกลงได้ เช่น เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อโดยรัฐ การแข่งขัน การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะอยู่ในความตกลงหรือไม่</p> <p>- การลงทุน สหภาพยุโรปจะเจรจาเฉพาะเรื่องการเปิดตลาดเท่านั้น เนื่องจากการคุ้มครองและการส่งเสริมการลงทุน เป็นสิทธิและอำนาจของประเทศสมาชิก</p> <p>- ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกัน คือเรื่องการให้การปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างกันสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และวิธีการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างกัน สหภาพยุโรปเห็นด้วยที่จะให้มีระยะเวลาลดภาษีที่ยาวกว่าสำหรับประเทศกำลังพัฒนา และเปิดตลาดอย่างเท่าเทียมกันที่ร้อยละ 90 ของปริมาณการค้าและรายการสินค้าของแต่ละฝ่าย ขณะที่อาเซียนเห็นว่าสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ควรเปิดตลาดมากกว่าและเร็วกว่าอาเซียน ● วิธีการทำงาน สหภาพยุโรปเห็นว่าเอกสารต่าง ๆ ที่จะมีการประชุมหรือหารือ ควรจัดส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบและให้ความเห็นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนการประชุม และหากจะมีการแก้ไขเอกสาร ควรแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งในที่ประชุมพร้อมเหตุผลที่ขอแก้ไข เพื่อให้สามารถหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนการประชุม <p>- การประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2007 ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป</p> <p>- การเจรจาครั้งต่อไป จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 ในเดือนมกราคม 2008 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม</p> <p>ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiifta.com (อาเซียน-สหภาพยุโรป)</p>